

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 8 năm 2021

**THƯ KÊU GỌI**  
**Tham gia phòng chống dịch COVID-19**

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang diễn biến hết sức phức tạp (liên tục ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây), đã tác động mạnh đến toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh và gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Ngành y tế cùng với toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đã nỗ lực, cố gắng không quản ngày đêm, chung tay để chống lại dịch COVID-19. Tuy nhiên sự lây nhiễm, phát tán nhanh chóng, phức tạp của vi rút SARS-CoV-2 làm công tác phòng, chống dịch, điều trị của tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực y tế.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk xin kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công – tư, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, các chuyên gia, nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu, các lương y, giảng viên, sinh viên tại các trường đào tạo, dạy nghề thuộc khối thiết bị sức khỏe đăng ký, tham gia vào các hoạt động chống dịch của tỉnh Đắk Lắk.

Với trách nhiệm, với nghề nghiệp, tinh thần tương thân tương ái và tấm lòng yêu thương đồng bào, chúng ta hãy cùng chung tay hỗ trợ công việc chống dịch, tư vấn và trực tiếp chăm sóc điều trị cho người bệnh để tỉnh ta sớm vượt qua, chiến thắng đại dịch COVID-19.

Để tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đắk Lắk, xin vui lòng liên hệ Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk (số điện thoại 080.50614 – gọi trong giờ hành chính; hoặc nhắn tin qua ứng dụng Zalo đến số điện thoại 0972.75.78.75 để đăng ký thông tin theo biểu mẫu đính kèm).

Xin chân thành cảm ơn và mong sẽ được đồng hành cùng mọi người trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 để sớm đưa tỉnh Đắk Lắk trở lại trạng thái bình thường mới.

Xin kính chúc sức khỏe và trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH**  
**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH**  
**H'Yim Kđoh**